

## ความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit



**ข้อเท็จจริงข่าว** เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นาย David Davis, Brexit Secretary และหัวหน้าคณะเจรจา Brexit ของสหราชอาณาจักร (ส.อ.) ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่าง ส.อ. กับอียู” (Our Future Economic Partnership) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งการกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเดินสายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักธุรกิจยุโรป ซึ่งมีความกังวลต่อความไม่แน่นอนของการเจรจา Brexit และแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่าง ส.อ. กับอียูภายหลัง Brexit

ในการกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้ นาย Davis ได้เน้นย้ำว่า แม้ว่า ส.อ. จะออกจากการเป็นสมาชิกอียู แต่ก็ยังคงยึดมั่นหลักการ/ค่านิยม ได้แก่ การพึ่งพากันและกัน การเปิดกว้าง ความยุติธรรม ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา การเคารพสิทธิเสรีภาพ และยึดมั่นในกฎหมายดังเช่นที่ผ่านมา โดยผลของการลงประชามติ Brexit เป็นการเลือกของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการดึงอำนาจอธิปไตยมาไว้ในระบบรัฐสภาของ ส.อ. เพื่อกำหนด/ตัดสินใจนโยบายด้านต่างๆ ของตน อย่างไรก็ตาม ส.อ. ยังคงสนับสนุนการเติบโตการดำเนินธุรกิจ การลงทุน การพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีการแข่งขัน เปิดกว้าง และเป็นธรรม

ขณะนี้ ส.อ.และอียูอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องกรอบระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านหลัง Brexit และในเดือนหน้า จะเริ่มหารือแนวทางความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับอียูที่มุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างกันมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ส.อ. ได้ให้ความสำคัญต่อหลักการ 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ส.อ. มุ่งมั่นที่จะเป็นประเทศชั้นนำในด้านมาตรฐานระดับโลก และ (2) การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว กอปรกับแนวโน้มของมาตรฐานและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากกลุ่มการค้าเสรีต่างๆ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบที่สนับสนุนและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนและผู้บริโภค โดย ส.อ. ได้ให้ความสำคัญ

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

ในการยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการ แรงงาน สิ่งแวดล้อม ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ รวมถึงกลุ่มอียู จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันมาตรฐานใหม่ๆ ของโลก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นอกจากนี้ อียูมีความตกลงการยอมรับร่วม (mutual recognition agreements) ในสินค้าที่หลากหลาย จำนวนมาก เช่น สินค้าของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการจัดทำความตกลงการยอมรับร่วม ต้องอาศัยความไว้วางใจในกฎระเบียบซึ่งกันและกัน และการบังคับใช้กฎระเบียบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางร่วมกัน

การแข่งขันที่เป็นธรรม (Fair Competition) เป็นส่วนสำคัญหนึ่งของความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ซึ่งจะต้อง มีกลไกเพื่อให้เกิดการค้าที่เปิดกว้างและเป็นธรรม โดยที่ผ่านมา ส.อ. ได้ให้ความสำคัญกับการแข่งขันที่เป็นธรรม คัดค้านการอุดหนุนโดยภาครัฐที่ไม่เป็นธรรม การปกป้องผู้บริโภคจากการผูกขาดทางการค้า โดยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรมระหว่าง ส.อ. กับอียู และการเคารพในกฎเกณฑ์ที่มีความแตกต่างซึ่งกัน และกัน จะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจระหว่างกันอย่างราบรื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้เสียภาษี และนักธุรกิจ ของทั้งสองฝ่าย

ที่มา: <https://www.gov.uk/government/news/david-davis-foundations-of-the-future-economic-partnership-speech>

## ข้อคิดเห็นของ สคต.

การกล่าวถ้อยแถลงของนาย Davis ได้สะท้อนถึงหลักการ/แนวคิดที่ สอ. ให้ความสำคัญในการเจรจาจัดทำ ความตกลงการค้าเสรี โดยมุ่งเน้นในเรื่องการยกระดับมาตรฐานของโลกในด้านต่างๆ เช่น สินค้าและบริการ แรงงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

สหราชอาณาจักรและอียูอยู่ระหว่างการเจรจา Brexit ระยะที่ 2 โดยมุ่งเน้นกรอบระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน ภายหลัง Brexit ซึ่งการเจรจายังไม่มีความคืบหน้ามากนัก เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีท่าทีที่แตกต่างกันในประเด็นที่ สำคัญต่างๆ เช่น กรอบระยะเวลา transition period การฟื้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของตลาดร่วมและสหภาพ ศุลกากรของส.อ. ระบบกฎหมายของ ส.อ. ในการควบคุมการเข้า-ออกของพลเมืองอียู รวมถึงประเด็นไอร์แลนด์ ในขณะที่ในส่วนของ ส.อ. ทั้งพรรค conservative และพรรคฝ่ายค้านได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดแนวทาง ที่ชัดเจนในการดำเนินความสัมพันธ์ในอนาคตกับอียู ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต่อไป